



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๗๗,๒๕๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ยกระดับ 'นักออกแบบจิวเวลรี' อีกหนึ่งอาชีพที่ตลาดต้องการสูง



กระแสสังคมของประเทศไทยที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียนกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย ทั้งภาคธุรกิจ, สถาบันการศึกษา หรือองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนหน่วยงานของตนเข้าสู่โอกาสทางการตลาดได้อย่างมั่นคง

เช่นเดียวกับการเปิดโอกาสให้นักออกแบบเครื่องประดับรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้เข้ามาโชว์ไอเดีย

พร้อมทั้งเปิดโลกทัศน์การออกแบบเครื่องประดับ ในงาน JTC Jewelry Design Contest งานประกวดออกแบบเครื่องประดับ-อัญมณี ในรูปแบบที่ใช้ทองคำ เงินและหรืออัญมณี ในการผลิต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "จิตวิญญาณช่างไทยสู่อัตลักษณ์อาเซียน" ที่ศูนย์การค้าจิวเวลรี เทรด เซ็นเตอร์

อ.กนกวรรณ ใจหาญ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ กล่าวถึงการออกแบบเครื่องประดับว่า ปัจจุบันนี้ หลายสถาบันการศึกษา เริ่มเห็นความสำคัญของการออกแบบเครื่องประดับมากยิ่งขึ้น จึงบรรจุวิชาการออกแบบไว้ในวิชาเลือกเสรีต่างๆ เนื่องจากความต้องการของตลาดที่ต้องการนักออกแบบเครื่องประดับเพิ่มมากขึ้น





“โดยงานออกแบบของนักออกแบบไทย ถือได้ว่าฝีมือเป็นหนึ่งใน
การออกแบบงานวิจิตรศิลป์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ตลาดและอุตสาหกรรม
เครื่องประดับมีความต้องการนักออกแบบเครื่องประดับอีกมาก ซึ่ง
นิสิต นักศึกษา ต้องเรียนให้ครบและตอบโจทย์ความต้องการของ
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการวาดสเกตช์แบบด้วยมือ หรือการวาด
สเกตช์แบบด้วยคอมพิวเตอร์

“การคิดงานต้องตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยต้องผลิตได้จริง หาวัสดุ
ได้จริงและงานต้องใช้ได้จริง แต่ก็ยังคงความแปลกใหม่ นี่เป็น
อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการออกแบบ นอกเหนือไปจากความคิด
สร้างสรรค์ต่างๆ ของนักออกแบบ”

เป็นอีกหนึ่งเวทีดีๆ ที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่
โชว์ศักยภาพ โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดและดูรายละเอียด
ได้ที่ทาง www.jewelrytradecenter.com เปิดรับ
สมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 12 กันยายน